

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND thị xã; Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND và chương trình giám sát của Ban. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

1. Hoạt động thẩm tra

- Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 05 (thường lệ giữa năm) và kỳ họp HĐND lần thứ 06 (thường lệ cuối năm 2022) HĐND thị xã, được sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tiến hành thẩm tra 30 báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội. Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND thị xã bổ sung thêm các căn cứ pháp lý và điều chỉnh một số nội dung trong các báo cáo. Qua góp ý của Ban, UBND thị xã tiếp thu, điều chỉnh và ký gửi theo quy định.

- Ngoài ra, Ban tổ chức thẩm tra và có báo cáo thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên; thẩm tra tờ trình 1763/TTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thị xã về bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; thẩm tra Tờ trình 3848/TTr- UBND ngày 11/10/2022 của UBND thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình), điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã và Tờ trình 3894/TTr-UBND ngày 17/10/2022 của UBND thị xã về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trình xây dựng biểu tượng cá chép hóa rồng thị xã Tân Uyên; thẩm tra Tờ trình số 4420/TTr-UBND về đề nghị bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Tờ trình số 4421/TTr-UBND của UBND thị xã về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và Tờ trình số 4422/TTr-UBND ngày 09/11/2022 của UBND thị xã về việc sử dụng nguồn vốn thương vượt dư toán thu năm 2021, điều chỉnh vốn một số công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn do thị xã quản lý) theo quy định.



- Công tác thẩm tra được tiến hành nghiêm túc. Trong quá trình thẩm tra, các thành viên Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao về những vấn đề quan trọng và đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; đồng thời Ban đã mời đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBNDTTQ Việt Nam thị xã nghe các cơ quan có liên quan trong xây dựng báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết giải trình các vấn đề chưa rõ.

2. Hoạt động khảo sát, giám sát

Hoạt động giám sát luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Ban, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Ban đã ban hành chương trình hoạt động và chương trình giám sát bao gồm: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề năm 2022.

Trong năm 2022, Ban giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND và các ngành chuyên môn theo Nghị quyết đề ra và các quy định của cấp trên, thông qua các báo cáo, cuộc họp, tiếp xúc cử tri, phản ánh của cử tri... Qua đó kịp thời góp ý đến các ngành chuyên môn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế xảy ra trên địa bàn như: các tuyến đường ngập nước vào mùa mưa, bị hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân; tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường của một số cơ sở kinh doanh, điều chỉnh giấy CNQSDĐ cho các hộ dân hiến đất làm đường, giá cả nguyên vật liệu, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân thuộc diện tái định cư, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông đối các tuyến đường không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông...

Việc ban hành chương trình giám sát của Ban đảm bảo theo đúng quy định, chương trình đề ra. Ngoài công tác giám sát thường xuyên, Ban thực hiện giám sát việc xây dựng Nghị quyết của HĐND các xã - phường trên lĩnh vực Kinh tế- Xã hội, phục vụ cho kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022. Ban tổ chức giám sát xong 02 chuyên đề. Đối với chuyên đề về "*công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã*" đối với UBND các xã, phường. Qua giám sát, Ban nhận thấy trong thời gian qua công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã được địa phương quản lý tốt, tuy nhiên cũng còn một vài hạn chế cần được khắc phục, do đó Ban đã kiến nghị một số nội dung trong thời gian tới để địa phương thực hiện tốt hơn; Đối với chuyên đề về "*công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022*", Đoàn giám sát tổ chức khảo sát thực tế tại các trường trên địa bàn phường Hội Nghĩa, phường Tân Phước Khánh, phường Thạnh Phước, phường Vĩnh Tân và làm việc với Phòng Giáo dục và đào tạo. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị UBND thị xã, Phòng Giáo dục & đào tạo thị xã, Ban QLDAĐTKV thị xã, UBND các xã-phường nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã.

- Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đề ra, các thành viên Ban tham gia các khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh về các chuyên đề có liên quan trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tham dự đầy đủ các cuộc khảo sát, giám sát của HĐND thị xã về tổ chức giám sát tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020-2021 tại UBND thị xã và UBND 12/12 xã, phường; giám sát của Thường trực HĐND thị xã về “công tác quản lý xây dựng đối với nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn thị xã Tân Uyên”; “việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”; việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021”; giám sát việc xây dựng Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - xã hội tại kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND các xã- phường; giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; khảo sát công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng và công tác quản lý nhà nước đối với các khu dân cư thương mại trên địa bàn thị xã phục vụ cho phiên giải trình của Thường trực HĐND; khảo sát các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn 10 phường để phục vụ cho phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; khảo sát thực tế đối với kiến nghị cử tri được UBND thị xã giải quyết. Qua đó, tạo điều kiện để Ban thu thập, nắm bắt thông tin, thực tế, phục vụ tốt hơn hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.

3. Hoạt động khác

- Ban đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thị Ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể mời như: Họp mặt các ngày lễ, kỷ niệm tổng kết năm, dự họp thông qua báo cáo hàng tháng về tình hình KTXH-QPAN, tham gia đoàn giám sát của Hội Nông Dân, giám sát của Thị Đoàn, tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định; tham gia góp ý Đề án “ thành lập bến xe khách Tân Uyên” và Đề án “Phát triển du lịch thị xã Tân uyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thị xã; tham dự các buổi thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và kỳ họp của HĐND các xã - phường...Tham gia các cuộc họp của HĐND tỉnh, các buổi giám sát của Ban HĐND tỉnh (khi được mời).

- Xây dựng và ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa, báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của TT HĐND, phiên giải trình tại phiên họp TT HĐND, phiên chất vấn, các văn bản của TT HĐND trước khi ban hành chính thức, đề xuất nội dung nhóm vấn đề chất vấn, tham gia đóng góp thảo luận các văn bản trình tại kỳ họp HĐND lần thứ 05, 06;...

- Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác giám sát, chất vấn, thẩm tra và luật Tổ chức chính quyền địa phương cho Đại biểu HĐND các xã, phường trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao chất lượng ĐB HĐND các xã-phường.

- Tham gia tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND xã- phường; tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã- phường lần 1, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Đánh giá chung

Nhìn chung, trong năm hoạt động của Ban đảm bảo theo quy chế, chương trình, kế hoạch đề ra, các hoạt động của Ban được duy trì, luôn đi vào trọng tâm; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể mời; tích cực trong hoạt động thẩm tra và giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã và các buổi họp của UBND thị xã thông qua các báo cáo tình hình hoạt động tháng, quý... Qua đó, kịp thời kiến nghị với TT HĐND, UBND thị xã và các ngành có liên quan để khắc phục và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn.

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: còn một vài thành viên của Ban tham gia thực hiện nhiệm vụ chưa đầy đủ và thường xuyên, hoạt động thẩm tra xoay quanh nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình còn chậm. Nguyên nhân do đa số các Thành viên kiêm nhiệm nên việc tham gia các hoạt động của Ban chưa được thường xuyên; Công tác thẩm tra còn chậm do cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã trình Thường trực HĐND chuyển Ban thẩm tra không đầy đủ hồ sơ, còn nhiều nội dung sai sót và phải điều chỉnh chỉnh lại nhiều lần mới gửi về Ban thực hiện thẩm tra.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã. Trong năm 2023 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập đoàn tiến hành giám sát đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND tỉnh, thị xã và các cơ quan khác khi được mời.

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND thị xã trong lĩnh vực được phân công, trình HĐND thị xã tại kỳ họp trong năm theo luật định và các vấn đề khác theo sự phân công.

3. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân tại địa bàn ứng cử đảm bảo theo lịch phân công và thực hiện tốt Luật Tiếp công dân theo quy định.

4. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, giao ban của TT HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã và giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với UBMTTQVN, các thành viên trong Ban, các tổ đại biểu và đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Ngoài ra, khi có phát sinh những vấn đề bức xúc hoặc theo đề nghị chính đáng của cử tri và được sự thống nhất của Thường trực HĐND thị xã, Ban sẽ tiến hành giám sát, khảo sát làm việc đột xuất với các đơn vị nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết HĐND thị xã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND-UBND- UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- TT HĐND xã - phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Thùỵ.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]

Ngô Văn Thảo



